

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả cái thước em đang dùng lớp 2](#)
  1. [Mẫu bài văn Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 1](#)
  2. [Văn mẫu lớp 2 Tả cái thước em đang dùng số 2](#)
  3. [Văn mẫu Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 3](#)
  4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả cái thước em đang dùng số 4](#)
  5. [Bài văn mẫu hay Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả cái thước em đang dùng** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

### *5 mẫu bài văn Tả cái thước em đang dùng lớp 2*

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả cái thước em đang dùng** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

#### Mẫu bài văn Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 1

Cây thước kẻ mà em đang dùng được làm bằng gỗ. Nó có chiều dài 20cm, chiều và chiều rộng là 5cm. Trên mặt thước là các vạch kẻ đơn vị được in màu đen. Em dùng thước kẻ những đoạn thẳng chính xác, để vẽ những hình tam giác, hình vuông. Cây thước đã giúp ích cho em rất nhiều trong học tập. Em rất yêu cây thước của mình.

#### Văn mẫu lớp 2 Tả cái thước em đang dùng số 2

Khi đi học, em luôn mang theo một cây thước kẻ. Thước được làm từ nhựa trong suốt, hình chữ nhật, dài 15 xăng-ti-mét. Nhờ thước kẻ, em có thể vẽ các đường thẳng hay các hình khối thật dễ dàng. Em rất quý chiếc thước kẻ của mình, nên em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

#### Văn mẫu Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 3

Chiều qua, mẹ mua cho em chiếc thước kẻ mới. Thước có hình chữ nhật, dài 20 xăng-ti-mét. Đặc biệt, thước được làm từ nhựa dẻo, nên có thể xoay theo nhiều chiều mà không sợ gãy. Ngoài dùng để kẻ đường thẳng, em còn dùng thước để vẽ các hình khối thú vị nữa.

#### Bài văn mẫu lớp 2 Tả cái thước em đang dùng số 4

Em có một chiếc thước kẻ rất đẹp. Thước được làm từ nhựa trong suốt màu hồng, có lẫn kim tuyến lấp lánh. Mỗi khi em dùng thước để kẻ, vẽ hình thì sẽ ánh lên những chớp sáng nhỏ rất đáng yêu. Em rất tự hào về chiếc thước kẻ đặc biệt của mình.

Bài văn mẫu hay Tả cái thước em đang dùng lớp 2 số 5

Khai giảng, mẹ mua cho em một chiếc thước kẻ mới. Thước dài đến 30 xăng-ti-mét nên em có thể kẻ đường thẳng dài mà không phải chấp nối. Giữa thân thước, được trang trí bởi các hình vẽ hoạt hình Thủy thủ Mặt Trăng siêu đáng yêu. Em sẽ giữ gìn thước thật cẩn thận, để nó luôn mới và xinh đẹp như lúc mới mua về.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả cái thước em đang dùng lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.